



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมแพ โทร.๐-๔๓๓๑๑-๐๔๔ ต่อ ๒๐๕

ที่..ขก ๐๐๓๓.๒๐๒(๐๑).๑/ ๕๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันกาให้และรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ทุจริตมีหลายรูปแบบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลชุมแพจึงขอแสดงเจตจำนงค์เพื่อนำพาหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชุมแพ ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทียงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ปลอดจากการทุจริต โดยการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนทุกประเภท

ในการนี้ งานนิติการจึงขออนุญาตนำประกาศดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารดั่งแนบ

(นางสาวรัชณี สุวลักษณ์)

นิติกร

d

(นายชูชาติ กางกันยา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายสรวิศ ม่วงมิตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5

(นายธนิตย์ สังคมกำแหง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

12 มี.ค. 2568

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแพ  
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแพ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

ชื่อหน่วยงาน : งานนิติกร

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ : ๑. ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link ภายนอก : .....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวรัชณี สุวลักษณะ)

ตำแหน่ง นิติกร

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายสรวิศ ม่วงมิตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายทรงวุฒิ อุดมสิน)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแพ

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	หน่วยงานภายในโรงพยาบาลชุมแพ เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยมีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหา มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระที่เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบ ข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุรายชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มาจากหัวหน้างาน/ หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุรายชื่อของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่ง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	ระบุรายชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติรับรอง จากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ชุมแพ

 รายละเอียดหนังสือส่ง

เลขทะเบียนส่ง : 3

เลขที่หนังสือ : ขก 0033.202(01).1/3


วันที่ส่ง : 2025-02-28

ประเภทหนังสือ : หนังสือภายใน

หนังสือจาก : นิตกร

เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลชุมแพ ประจำปีงบประมาณ  
2568

ชั้นความเร็ว :

เอกสารแนบชุด : มีเอกสารแนบ 

แนบเอกสารหน้าแรก :  ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

หน่วยงานที่รับ : ทุกหน่วยงาน

*Donw.*  
28-ก.พ.-68.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมแพ โทร.๐-๔๓๓๑๑-๐๔๔ ต่อ ๒๐๕

ที่ ขก.๐๐๓๓.๒๐๒(๐๑).๑/๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนาธรรมของโรงพยาบาลชุมแพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ



ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๑๑๒๓๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศเจตนาธรรมของกระทรวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ ประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมถึงประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดประกาศเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานนิติกร ได้จัดทำประกาศเจตนาธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ ที่แนบท้ายต่อไปด้วย

  
(นางสาวรชนี สุวักขณ์)  
นิติกร

  
(นายชูชาติ กางกันยา)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  
  
(นายสรวิศ ม่วงมิตร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๕  
(นายธนินิตย์ สังคมกำแพง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

27 ก.พ. 2568



ประกาศเจตนารมณ์  
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายธนินิตย์ สังกมท่าแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลชุมแพ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ ทุกคนว่า โรงพยาบาลชุมแพ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติ การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมายระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕

(นายธนินิตย์ สังกมท่าแหง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ



## ประกาศโรงพยาบาลชุมแพ

### เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตรวมทั้งยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อตอบสนองตามนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ เพื่อนำพาหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนนั้น

โรงพยาบาลชุมแพในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติที่เป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายการให้และการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อให้โรงพยาบาลปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพราะการให้หรือการรับสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล ดังนี้

๑. บุคลากรโรงพยาบาลชุมแพต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรับสินบนหรือการให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีลักษณะเป็น Infographic No Gift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงาน อยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๑.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๔ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๕ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. บุคลากรภาครัฐของโรงพยาบาลชุมแพ ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะป็นญาติ เพื่อนหรือผู้เกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๓. บุคลากรภาครัฐของโรงพยาบาลชุมแพ ต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. ห้ามมีการรับหรือการให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี และห้ามมีการรับสินบนจากผู้มารับบริการ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เชื่อสัตย์ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือการให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

๖. โรงพยาบาลชุมแพ คำนึงถึงความเป็นธรรมและป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๗. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และหากแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลชุมแพไว้กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยจะพิจารณากำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖

(นายธนินิตย์ สังคมกำแหง)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ